

Dสอดตกองทุนซื้อบีกิล็อตเนรมิตสาขาใหม่ปมยอด

ทันหุ้น - D โดดเด่นเข้าตาทองทุนซื้อบีกิล็อตกว่า 10 ล้านหุ้น ตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง แถมเพิ่มสภาพคล่องหมุนเวียนในการซื้อขาย พร้อมวางแผนงานปี 2561 เตรียมสร้าง



โรงพยาบาลเฉพาะทาง เล็งเนรมิตสาขาใหม่ 4 สาขา คาดใช้งบ 7-10 ล้านบาทต่อสาขา

ทพ.พรศักดิ์ ต้นตอปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D เปิดเผยว่า → **อ่านต่อหน้า 31**

กรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งแบรนด์, "Dental Signature" และ "Smile Signature" โดยคาดว่าจะขยายสาขาได้ ไตรมาสละ 1 สาขา หรือขยายสาขาเพิ่มอีก 4 สาขา ในปีหน้า โดยวางงบลงทุนในการขยายสาขาไว้ที่ 7-10 ล้านบาทต่อสาขา ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ทำเล และขนาดในการเปิดสาขานั้นๆ

พร้อมกันนี้บริษัทจะขยายสัดส่วนรายได้ไปกลุ่มลูกค้าในประเทศระดับกลางและบนมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากสัดส่วนรายได้จากลูกค้าต่างประเทศ โดยสัดส่วนรายได้ในปีหน้าจะยังใกล้เคียงกับปีนี้ หรือมีสัดส่วนอยู่ที่ 50:50 ทั้งนี้คาดว่าจะได้ในปี 2561 จะเติบโตใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา หรือมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 15-20% ส่วนในปีนั้นบริษัทปรับลดเป้าหมายรายได้ลง เหลือโต 5% เนื่องจาก BIDD มีรายได้ไม่ต่ำกว่าเป้า

● ทันตกรรมครบวงจร

ปัจจุบัน "เดนทัล คอร์ปอเรชั่น" และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ "BIDD", "Dental Signature" และ "Smile Signature" มีศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมทั้งหมด 13 สาขา ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 11 สาขา และภูเก็ต 2 สาขา ดำเนินการภายใต้ "BIDD" 1 สาขา, "Dental Signature" 4 สาขา และ "Smile Signature" 8 สาขา

ทั้งนี้ศูนย์ทันตกรรม BIDD ได้ไปรับรองการบริหารจัดการด้านการให้บริการทางทันตกรรมจาก Joint Commission International หรือ JCI Accreditation แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลทางด้านการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและการบริหารองค์กรของประเทศสหรัฐอเมริกา

D (ต่อจากหน้า 3)

ขณะที่มีกองทุนเข้ามาเป็นพันธมิตรถือหุ้นในสัดส่วนประมาณ 5% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมด โดยเป็นการซื้อบีกิล็อตจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

● ดึงกองทุนเสริมทัพ

"การขายหุ้นออกไปในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นในตลาด (Free Float) และสิ่งสำคัญ คือเป็นการสร้างความมั่นคงด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้น เพราะเป็นกองทุนที่มองเห็นศักยภาพการเติบโตของบริษัท และมีนโยบายถือหุ้นในระยะยาว ขณะที่โครงการการบริหารยังคงเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และแผนการดำเนินธุรกิจก็ยังคงเดินตามโรดแมปที่ได้วางเอาไว้" ทพ.พรศักดิ์กล่าว

ที่ผ่านมามีนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศติดต่อขอเข้าพบอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอเข้าร่วมลงทุน เนื่องจากมองเห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีการเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่าปีละ 10% จากการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการ ทันตกรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแผนการที่สร้างโรงพยาบาลทันตกรรมในย่านกลางเมือง

ซึ่งเป็นศูนย์เฉพาะทางจะช่วยผลักดันรายได้ ในช่วง 5 ปีข้างหน้า เติบโตอย่างก้าวกระโดดตามแผน

ด้านนายประทีป วาณิชยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D เปิดเผยว่า หลังจากผู้ถือหุ้นอนุมัติการลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลทันตกรรมเฉพาะทาง ย่านเพลินจิตแล้วคาดว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลดังกล่าวได้ไวกว่านี้ ขณะนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างอาคาร คาดจะเริ่มก่อสร้างได้ตามแผน และแล้วเสร็จในช่วงเดือนมกราคม 2562 อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

● กวาดกำไรปีละ 10 ล.

สำหรับมูลค่าการลงทุนจะไม่เกิน 450 ล้านบาท เมื่อต้นบริษัทคาดว่าจะมีกำไรอยู่ที่ 10 ล้านบาทต่อปี สำหรับโรงพยาบาลทันตกรรมเฉพาะทางจะเน้นกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ รวมทั้งชาวไทยที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงบน และคาดว่าจะคุ้มภายใน 9 ปี หลังจากการเปิดให้บริการ

ด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปีหน้า หรือปี 2561 บริษัทมีแผนจะขยายสาขาศูนย์บริการทันต